

๓ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยมาอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงเวลาดังกล่าวตลาดทุนไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่ตลาดทุนไทยก็ยังคงสามารถพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุนทั่วโลก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ตลาดทุนไทยได้รับการจัดอันดับให้ไปอยู่ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ขั้นนำ (advanced emerging market) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ



กิตติคุณ
ก.ล.ต. ตลาดทุนไทย

วรพล ไสค์ศยานุรักษ์
เลขาธิการ ก.ล.ต.

และสะท้อนถึงความพร้อมของตลาดทุนไทยที่จะสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ในภูมิภาค ผมเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. ในช่วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังต้องการการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจจากมหาอุทกภัย ในขณะที่เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย และยังมีคามผันผวนสูง ผมมีความมุ่ง

ก.ล.ต.กับการดำเนินงานตามแนวทาง 4P

หวังที่จะนำตลาดทุนไทยให้มีบทบาทเป็นเสาหลักในการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่การเป็นตลาดทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค มีความสามารถในการแข่งขันและปรับตัวได้ทันกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผมจะยึดการดำเนินการตามหลัก 4P ดังนี้ **P แรก คือ proactive** หมายถึง การดำเนินงานเชิงรุกและมีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการรองรับ โดย ก.ล.ต.จะเป็นผู้กำกับดูแลที่เข้มแข็งแต่ใน

ขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วนและพร้อมที่จะออกไปพบปะกับผู้ร่วมตลาดทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดเวทีการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น โดย ก.ล.ต.หวังว่าการสื่อสารและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนี้เอง จะมีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือและร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันที่วงที่ เนื่องจากตลาดการเงินโลกทุกวันนี้มีความผันผวนสูง การสื่อสารให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมให้ตนเองมีภูมิคุ้มกันอย่างเพียงพอ เพื่อให้พร้อม

รับมือกับความผันผวนที่รุนแรงของตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น และเป็นที่น่าเชื่อว่าตลาดทุนไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนนั้นได้นั้นคือ เราต้อง **“hope for the best but prepare for the worst”** **P ที่ 2 คือ preventive** หมายถึง ในการกำกับดูแลตลาดทุนไทย ก.ล.ต. จะใช้มาตรการป้องกัน (preventive measure) ควบคู่ไปกับมาตรการลงโทษและแก้ไข (enforcement & corrective measures) โดยจะแยกกลุ่ม

คนที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กับกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการออกหลักเกณฑ์ไปกระทบและเป็นภาระที่ไม่จำเป็น และจะให้การสนับสนุนคนที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในขณะที่กลุ่มคนที่ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ และได้รับคำชี้แนะเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องด้วย นอกจากนี้ ก.ล.ต.จะทบทวนว่ากฎระเบียบเรื่องใดที่ยังเข้าใจยากหรือเป็นอุปสรรค ก็ จะจัดให้มีการจัดทำคำอธิบายและแนะนำกฎเกณฑ์ในรูปแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ในสัปดาห์หน้าผมจะขอพูดถึง **P อีก 2 ตัวที่เหลือที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ ก.ล.ต.**